



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ  
 นพ.ณรงค์ สายวงศ์  
 เลขรับ... 1612  
 วันที่... 11/4/66  
 เวลา... 10.15

ส่วนราชการ กองกฎหมาย กลุ่มปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๓๕

ที่ สธ.๐๒๐๒.๓.๘/๗๙๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 เรียง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

ความเป็นมา

ท.ณรงค์ สายวงศ์

๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๒/๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ขอให้กองกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นตามร่างคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๒. กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีบันทึก ด่วนที่สุด สธ ๐๒๐๒.๓.๘/๔๐๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ความเห็นและข้อสังเกตตามร่างคำสั่งดังกล่าว

๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๒/๑๐๙๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ผ่านผู้อำนวยการกองกฎหมาย) เพื่อลงนามในคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ คำสั่ง

ข้อพิจารณา

กองกฎหมายพิจารณาแล้ว ขอเรียนความเห็น ว่า ตามร่างคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง ๒ คำสั่ง เป็นคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น

๑. ร่างคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นคำสั่งมอบอำนาจให้นายรุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และนางสาวสุชาภา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นอำนาจของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี การที่ร่างคำสั่งออกโดยอาศัยข้อกฎหมายดังกล่าวจึงชอบแล้ว

๒. ร่างคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นคำสั่งมอบอำนาจให้

(ใช้บันทึกแทนการลงชื่อในร่างคำสั่ง - พิจารณ. ๒๒ ๒๕๖๖ ๐๙.๓๓๕.)  
 เรียงจาก นพ.ณรงค์ สายวงศ์  
 ณ วันที่ ๑๑/๔/๖๖

นายรุ่งเรือง ...

นายรุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และนางสาวสุชาภา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบข้อ ๔ ของคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๖๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม และผู้อำนวยการ สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข อันเป็นอำนาจที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข การที่ร่างคำสั่งออกโดยอาศัยข้อกฎหมายและคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว จึงชอบแล้ว

ทั้งนี้ ได้ตรวจพิจารณาและปรับแก้ไขร่างคำสั่งทั้ง ๒ คำสั่ง ให้มีความสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงนามในร่างคำสั่งดังกล่าวต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง ๒ คำสั่ง ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงนามแล้ว

๒

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

๑ ๘ เม.ย. ๒๕๖๖

  
(นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี)  
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ หัวข้อ: คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอดจนหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอดจนหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
Link ภายนอก: ไม่มี	
หมายเหตุ: .....	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b> พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b> พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖	